



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV Tiếp tục thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước

(Xem tin trang 4)



Đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

HỖND HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tổ chức kỳ họp bất thường

Sáng ngày 31/10, HỖND huyện Kiến Xương khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HỖND tỉnh tới dự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe đại

diện UBND huyện trình bày đề án số 1 và tờ trình về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tờ trình số 231 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường làng nghề Kim - Đình Phùng

(Xem tiếp trang 4)

VŨ ĐÔNG

(Đài TTTT Kiến Xương)

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử.

Ảnh: MINH ĐỨC

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Ngày 31/10, các tổ giám sát, đoàn giám sát của Tỉnh ủy đã làm việc với một số địa phương, đơn vị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÓNG VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 31/10, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về các nội dung: quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KBCH) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự

họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố.

Theo quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cấp nước và tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện quản lý, khai thác, bảo vệ công trình

(Xem tiếp trang 4)

MINH HƯƠNG - KHẮC ĐUẤN

● THÀNH PHỐ Được bình chọn là đô thị tiêu biểu xanh, sạch, đẹp năm 2019

Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp tổ chức hội nghị cụm đô thị đồng bằng sông Hồng năm 2019.

Cụm đô thị đồng bằng sông Hồng gồm 15 đô thị: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Phủ Lý, Thái Bình, Ninh Bình, Tam Điệp, Phúc Yên, thị xã Sơn Tây, Từ Sơn, Chí Linh. Năm 2019, cụm đô thị đồng bằng sông Hồng phát triển rất năng động, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Các đô thị liên kết chặt chẽ, giúp nhau tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, sáng hơn, xanh hơn và đẹp hơn. Việc tuyên truyền xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp gắn liền với tăng trưởng xanh hướng tới đô thị thông minh được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó, ý thức của người dân trong việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường tuyến phố không rác thải có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình chọn thành phố Thái Bình là 1 trong 6 đô thị tiêu biểu thực hiện tốt phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp năm 2019.

MINH NGUYỆT

● 98,5% thôn, tổ dân phố hoàn thành việc sáp nhập

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 391/397 thôn, tổ dân phố không đạt tiêu chuẩn theo quy định hoàn thành việc sáp nhập, đạt 98,5%.

Trong 391 thôn, tổ dân phố đã hoàn thành việc sáp nhập có 49 thôn, 342 tổ dân phố. Sau khi sáp nhập đã giảm được 279 thôn, tổ dân phố (45 thôn, 234 tổ dân phố) trên tổng số 2.076 thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh (giảm 13,4%). Đặc biệt, số tổ dân phố giảm mạnh: giảm 234 tổ dân phố trên tổng số 468 tổ dân phố (giảm 50%), chủ yếu ở thành phố Thái Bình. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập là 837 người. Số người hưởng phụ cấp công tác ở thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập khoảng 1.579 người. Tất cả các thôn, tổ dân phố mới sau khi sáp nhập đều sớm đi vào ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo đảm.

(Xem tiếp trang 4)

MẠNH CƯỜNG

Biến đất thành “vàng”

(Xem trang 2)



Nông dân thôn Khánh Lai, xã Tây Đô (Hưng Hà) nâng cao thu nhập từ cây khoai lang.

Bảo đảm an toàn trong trường học

(Xem trang 3)

► Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Chiều ngày 31/10, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 298 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 198 ca xét nghiệm dương tính với vi rút Dengue. Đặc biệt, 24 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố xuất hiện 45 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nội sinh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018, chưa có ca bệnh tử vong.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình dịch sốt xuất huyết, những thuận lợi, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch; hoạt động xử lý môi trường và giám sát dịch; bàn các giải pháp triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết, trong đó chú trọng tổ chức các đợt vệ sinh môi trường gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch; giám sát, phát hiện sớm người mắc sốt xuất huyết để kịp thời quây vùng, dập dịch, xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên...

THU HOÀI

► Tập huấn các quy định mới về kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

Huyện Thái Thụy vừa tổ chức lớp tập huấn các văn bản, quy định pháp luật mới về kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin cho hơn 100 chủ hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

Tham dự tập huấn, các đại biểu được phổ biến các quy định về điều kiện an ninh, trật tự và phòng, chống cháy, nổ đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là những nội dung cơ bản của Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, ngày 1/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Luật Du lịch; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường...

TRẦN TUẤN